

**THÔNG BÁO**  
**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện**  
**tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 13/9/2013**

Ngày 13/9/2013 tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đ/c Nguyễn Đình Huệ - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện với lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo tổng hợp một số vấn đề tồn tại, vướng mắc trên các lĩnh vực, ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

**1. Về lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và đất đai, tài nguyên và môi trường**

**- Giao Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện:**

+ Phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện khẩn trương thẩm định các Đồ án, Đề án xây dựng xã nông thôn mới trình UBND huyện phê duyệt xong trong tháng 9/2013.

+ Phối hợp với các phòng, ban liên quan huyện xây dựng kế hoạch đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão tại các địa phương, nhất là tiến độ thi công các công trình gia cố đê sông, các công trình có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khi bão, lũ xảy ra. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2013.

+ Phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch huyện nghiên cứu, tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc hỗ trợ cho hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Thanh có vịt bị tiêu hủy trên địa bàn Phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn do nhiễm cúm gia cầm theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 3636/UBND-TH ngày 06/9/2013.

**- Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hòa:**

+ Phối hợp với Ban Quản lý Khu sinh thái Côn Chim – đầm Thị Nại tổ chức vận động, thuyết phục nhóm đồng quản lý tự tháo dỡ cọc và lưới quây theo đúng Quy chế tổ chức hoạt động của nhóm đồng quản lý đã được ban hành theo Quyết định số 861/QĐ-SNN ngày 03/4/2013 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong trường hợp các hộ không tự nguyện tháo dỡ thì tiến hành lập các thủ tục để xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế tháo dỡ theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

+ Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc ông Lê Văn Tuyển tháo dỡ cọc, lưới bao chiếm trái phép; nếu ông Tuyển không tự nguyện chấp hành thì lập thủ tục đề nghị UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để trình UBND tỉnh ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ và tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

**- Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:**

+ Khẩn trương tham mưu UBND huyện xây dựng hoàn chỉnh quy trình hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn huyện.

+ Đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc điều tra, thống kê tình hình quản lý đất dự phòng 5% và các loại đất khác do xã, thị trấn quản lý để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. *Lưu ý:* Nếu đến ngày 30/9/2013 mà UBND các xã, thị trấn không gửi báo cáo thì giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiến hành lập biên bản làm việc cụ thể với UBND xã, thị trấn, báo cáo cụ thể cho UBND huyện chỉ đạo xử lý.

+ Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký cấp theo dự án VLAP cho nhân dân.

+ Phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện rà soát lại các kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trong năm 2012 và năm 2013, làm rõ số diện tích đã đưa ra đấu giá, số diện tích còn lại chưa đấu giá, báo cáo cụ thể cho UBND huyện trước ngày 30/9/2013.

+ Tập trung rà soát, kiểm tra các vụ khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân mà UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo nhiều lần nhưng đến nay vẫn còn tồn tại chưa xử lý dứt điểm, cụ thể như: vụ bà Trần Thị Kim Ba - thị trấn Tuy Phước, vụ bà Huỳnh Thị Bợ - Phước Nghĩa, vụ bà Phạm Thị Khương - Phước An vụ bà Huỳnh Thị Ngọc Thanh - thị trấn Tuy Phước, vụ ông Đặng Kim Tú - Phước Hiệp, ....

**2. Về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, tài chính, giải phóng mặt bằng**

**- Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:**

+ Phối hợp với UBND các xã và các ngành có liên quan rà soát lại các vấn đề còn tồn tại trong việc triển khai dự án điện RE II, tham mưu cho UBND huyện văn bản báo cáo, kiến nghị cho UBND tỉnh và Sở Công Thương để chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành dự án và đóng điện đưa vào sử dụng. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/9/2013.

+ Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ xây dựng bê tông xi măng giao thông nông thôn theo chương trình, danh mục và kế hoạch vốn đã phê duyệt năm 2013.

+ Phối hợp với các ngành có liên quan rà soát lại việc hóa giá, thanh lý tài sản và việc quản lý, sử dụng nhà ở đối với khu nhà tập thể của Công ty Cổ phần xây lắp điện Tuy Phước và Công ty Cổ phần xi măng Diêu Trì, báo cáo cho UBND huyện để trình xin chủ trương xử lý của Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2013.

Giao đ/c Trần Hữu Lộc – Phó Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo xử lý, báo cáo cho Chủ tịch UBND huyện trước khi trình cho Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời phối hợp, đôn đốc Sở Xây dựng triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2416/UBND-KTN ngày 25/6/2013 về xử lý các vấn đề liên quan đến khu nhà tập thể 20 gian chợ Bồ Đề cũ thị trấn Tuy Phước.

**- Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện:**

+ Hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công để tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình chuyên tiếp và một số công trình gia cố đê sông đã hoàn thành.

+ Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để trình cấp thẩm quyền phê duyệt đối với các dự án gia cố đê sông, đê biển, nhà lớp học 6 tầng Trường TH số 2 Phước Hiệp, phòng thực hành bộ môn – Trường THCS Phước Hiệp thuộc kế hoạch năm 2014. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2013.

**- Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:**

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng đối với Công ty TNHH Granite Hoàn Cầu, Công ty khoáng sản và năng lượng An Phú, Công ty TNHH Đại Tín, Công ty TNHH Biotan,... tổng hợp báo cáo cho UBND huyện chỉ đạo xử lý.

+ Tổng hợp tình hình nợ đầu tư xây dựng cơ bản của UBND các xã, thị trấn tính đến thời điểm 30/6/2013 và dự kiến kế hoạch trả nợ trong thời gian tới, báo cáo cho UBND huyện trước ngày 30/9/2013.

+ Phối hợp với Kho bạc, các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và Chi cục Thuế huyện thực hiện việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp, công ty xây dựng đang thi công các công trình trên địa bàn huyện.

+ Tham mưu cho UBND huyện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thu phí xe mô tô trên địa bàn huyện. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/9/2013.

+ Phối hợp với Chi cục Thuế huyện và các cơ quan có liên quan tổng hợp, báo cáo tình hình nợ thuế của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện cho UBND huyện trước ngày 25/9/2013.

+ Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, báo cáo cụ thể việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Cụm kinh tế kỹ thuật Kỳ Sơn – Phước Sơn, trong đó phải làm rõ tổng số tiền đấu giá, tổng số ngân sách xã và huyện được hưởng theo tỷ lệ, số tiền đã chi đầu tư xây dựng các công trình, số tiền còn lại, ... báo cáo cho UBND huyện trước ngày 30/9/2013.

- **Giao đ/c Trần Hữu Lộc – Phó Chủ tịch UBND huyện** tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý một số vấn đề còn tồn tại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là dự án Di dân dân vùng ngập lũ triều cường Huỳnh Giản – Phước Hòa và Sân vận động huyện, báo cáo kết quả thường xuyên cho Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

### **3. Lĩnh vực văn hóa xã hội và nội chính:**

- **Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện** chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương, tiến hành kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện.

#### **- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện:**

+ Khẩn trương triển khai thực hiện một số công việc đã có kết luận chỉ đạo của UBND huyện nhưng việc triển khai thực hiện còn chậm như: *Thực hiện việc nghiên cứu lịch sử “Tuy Phước hình thành và phát triển”*; *xây dựng quy chế hoạt động Nhà lưu niệm Chi bộ Đề pô Diêu Trì*; *triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển một số lò võ cổ truyền Bình Định theo chỉ đạo của UBND tỉnh, .v.v...;*

+ Phối hợp với Ban Quản lý dự án huyện, UBND xã Phước Lộc, Phước Sơn và các Sở, ngành liên quan khảo sát lên phương án thiết kế dự kiến xây dựng nhà thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn, nhà bia vụ thảm sát Vinh Quang, nhà bia ghi danh tại Văn Chi.

#### **- Giao Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện:**

+ Phối hợp với Ban Quản lý dự án huyện, UBND thị trấn Diêu Trì hoàn chỉnh các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương di dời nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêu Trì sang địa điểm mới. Thời gian hoàn trước ngày 30/9/2013.

+ Phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương rà soát các đối tượng còn tồn đọng, chưa giải quyết chế độ theo Quyết định 290, 188, 142, 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét chỉ đạo xử lý. Thời gian hoàn trước ngày 25/9/2013.

- **Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện** chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp tăng

cường chất lượng, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi và xử lý các khoản nợ quá hạn theo quy định.

- **Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện** chủ trì, phối hợp các phòng, ban huyện rà soát lại các vấn đề còn tồn tại liên quan đến 02 xã Phước Thuận và Phước Sơn, xếp lịch làm việc để Chủ tịch UBND huyện trực tiếp làm việc với UBND xã Phước Thuận và Phước Sơn chỉ đạo xử lý.

- **Giao Chủ tịch UBND xã Phước Thuận và Phước Sơn** căn cứ vào thông báo nội dung chương trình làm việc của UBND huyện có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban huyện rà soát lại các vấn đề còn tồn tại, đề xuất hướng xử lý, báo cáo cho Chủ tịch UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 30/9/2013 để xếp lịch làm việc.

- **Thủ trưởng các phòng, ban có liên quan huyện** căn cứ vào các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, khẩn trương kiểm tra, báo cáo kết quả cụ thể cho UBND huyện để giải quyết trả lời cho cử tri theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung kết luận trên đây, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo ./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy (thay b/c);
- TT HĐND huyện (thay b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (chỉ đạo);
- Mặt trận và các đoàn thể huyện;
- Các phòng, ban huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT. T.45 b

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Tô Minh Chánh**